

Số: 274/BC-UBND

*Phổ An, ngày 16 tháng 11 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

**Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW  
ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168/NQ-CP  
ngày 29/12/2022 của Chính phủ**

Thực hiện Công văn số 3486/UBND ngày 14/11/2023 về việc báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban nhân dân xã Phổ An báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

### **I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

Trên cơ sở Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Nghị quyết số 26-NQ/TW); Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Nghị quyết số 26/NQ-CP); Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 14/02/2023 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Chương trình hành động số 28-CTr/TU). Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn và Nhân dân về nội dung cơ bản của là Nghị quyết số 26-NQ/TW; Nghị quyết số 26/NQ-CP; Chương trình hành động số 28-CTr/TU. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội của xã.

### **II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

#### **1. Hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng:**

UBND xã Phổ An quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, kế hoạch, chương trình hành động các cấp trong thực hiện liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, trong năm qua trên địa bàn xã không có chương trình dự án phát triển chuỗi liên kết phát triển kinh tế quy mô lớn theo hướng liên kết mở rộng đến các địa phương khác.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Phổ An luôn tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, trong đó chú trọng phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế hộ gia đình. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi từ các chính sách tín dụng của nhà nước. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

## **2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển**

Phổ An là xã đồng bằng, trong những năm qua tình hình thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế luôn được quan tâm và thúc đẩy việc triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân xã luôn tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, trong năm trên địa bàn xã có 10 trường hợp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Trong năm 2023 chuyển dịch cơ cấu đạt nhiều kết quả, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ có chiều hướng gia tăng. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 1.987,953 tỷ đồng, đạt 107,9% so với NQ HĐND xã đề ra, đạt 94,5% theo chỉ tiêu thị xã giao, Bình quân giá trị sản xuất đầu người 180.215.000 đồng, đạt 108,7% so với NQ HĐND xã đề ra (NQ: 165.770.000 đồng) bình quân thu nhập đầu người 56,03 triệu đồng/người/năm, đạt 100,05% so với NQ HĐND xã (NQ: 56 triệu đồng). Sản lượng lương thực đạt 4.977 tấn, đạt 106,7% kế hoạch năm (NQ: 4.662 tấn). Bình quân lương thực đầu người 451 kg/người/năm, đạt 106,8% so với Nghị quyết (NQ 422kg/năm). Về cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 23,5%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm tỷ trọng 38,6%; Thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 37,9%.

## **3. Phát triển hệ thống đô thị; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số:**

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã được chú trọng thực hiện, trong năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo, triển khai thực hiện mới và sửa chữa 02 công trình như: Kiên cố hóa tuyến kênh Đới 5 đi Sông Thoá thôn An Thổ, xã Phổ An và Duy tu, sửa chữa Nhà máy nước sạch thôn An Thạch, xã Phổ An, với tổng số tiền là 2.224.162 triệu đồng; đồng thời đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn theo cơ chế nhà nước hỗ trợ xi măng, sạn, nhân dân đóng góp cát và ngày công ở các tuyến đường đã được phê duyệt.

## **4. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu:**

- Công tác quản lý tài nguyên luôn được chú trọng thực hiện, UBND xã thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường ở địa phương, trong năm 2023 trên địa bàn xã không có trường hợp khai thác sử dụng nguồn tài nguyên trái phép.

- Công tác bảo vệ môi trường được tập trung, thực hiện và đạt được hiệu quả thiết thực, trong đó nổi bật là Ủy ban nhân dân xã phối hợp cùng UBNDTTQVN xã, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh, xây dựng bi đưng và đốt rác tại các thôn trên địa bàn

xã. Các mô hình trên phát huy được hiệu quả và có sự lan tỏa rộng trong cộng đồng. Trong năm 2023, trên địa bàn xã không có sự cố môi trường xảy ra.

- Công tác phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu được thực hiện đảm bảo, trong năm Ủy ban nhân dân xã ban hành phương án phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã. Việc triển khai thực hiện phương án luôn chủ động và đạt hiệu quả.

#### **5. Phát triển toàn diện Văn hoá - xã hội:**

- Cùng với phát triển kinh tế, hạ tầng và bảo vệ môi trường, công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, hộ nghèo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; các chế độ, chính sách ưu đãi cho gia đình chính sách và người có công, bảo trợ xã hội đối với các đối tượng thụ hưởng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là chính sách tín dụng, y tế, giáo dục, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Trong năm 2023 tổ chức đoàn thăm và tặng quà cho các đối tượng Người có công, gia đình thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với 1.852 suất, với tổng số tiền 740.900.000 đồng; thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người có công và đối tượng an sinh xã hội kịp thời, 100% hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đúng thời gian quy định, không có hồ sơ tồn đọng.

- Công tác rà soát hộ nghèo được thực hiện đảm bảo đúng quy định rà soát hộ nghèo giai đoạn 2021-2025. Qua rà soát đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 giảm còn 72 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 2,21%; 52 hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ 1,59%

- Về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của xã trong năm 2023 đạt được nhiều kết quả nổi bật; xét duyệt, công nhận gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2023, có 2.389 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 95,71%, Thôn văn hóa đạt 4/4 tổ, đạt 100%; cơ quan đạt cơ quan văn hóa năm 2023. Bên cạnh đó UBND xã tổ chức ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân.

- Hoạt động dạy và học của các trường được thực hiện theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của ngành giáo dục, xét tốt nghiệp Trung học cơ sở cho học sinh lớp 9, hoàn thành chương trình bậc Tiểu học cho học sinh lớp 5 đạt 100%.

- Công tác khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã thực hiện đúng quy định; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng dịch bệnh lây nhiễm ở người; công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em được thực hiện thường xuyên, tiêm chủng vắc xin cho trẻ em đúng định kỳ, phổ biến kiến thức về phòng chống suy dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em đạt hiệu quả, tỉ lệ trẻ em dưới 05 tuổi SDD cân nặng hạ xuống còn 5,8%. Giảm 0,2% so với năm 2022; tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,14%.

#### **6. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại:**

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, công tác tuần tra trấn áp các loại tội phạm được tăng cường thực hiện; công tác quản lý, giáo dục các đối tượng thực hiện thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được bảo đảm vững chắc.

Trong năm 2023 an ninh chính trị được giữ vững, không có trọng án xảy ra trên địa bàn, hoàn thành 100% của chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng được giao.

**8. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân:**

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đặc biệt chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong đó xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện được tập trung đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng, củng cố tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội được chú trọng, tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ được thực hiện quyết liệt. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị ở xã đạt kết quả quan trọng. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đến nay 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn trình độ theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng. Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân không ngừng được củng cố, tăng cường.

**II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

1. Nhận thức của một bộ phận nhỏ người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng Nghị quyết số 26-NQ/TW, cũng như việc xây dựng liên kết vùng trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã mang tính nhỏ lẻ, chưa có dự án liên kết quy mô lớn mang tính liên kết vùng.

**IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:** Không.

Trên đây là báo cáo báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân xã Phổ An kính báo cáo UBND thị xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Đức Phổ tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- UBND thị xã;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- TT. Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Hà**